



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหภาพคอโมโรส

- ฝ่ายค้านคอโมโรสปฏิเสธผลการหยั่งเสียงของประธานาธิบดี

๒. สหภาพยุโรป

- สภายุโรปเห็นชอบไม่ให้ใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

๑. สหภาพคอโมโรส: ฝ่ายค้านคอโมโรสปฏิเสธการหยั่งเสียงของประธานาธิบดี

ฝ่ายค้านในคอโมโรสปฏิเสธผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอะซาลี อัสซูมานี โดยกล่าวว่า ชัยชนะมาจากการฉ้อโกงครั้งใหญ่ซึ่งนำไปสู่การฉ้อโกงที่อาจจะจุดประกายวิกฤตการเมืองครั้งใหม่บนประเทศ หมู่เกาะแห่งนี้ นาย Pjaza Ahmed Mohameda ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศว่า นายอัสซูมานี เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียงร้อยละ ๖๐.๗๗ ของผู้ที่มาเลือกตั้งทั้งหมด นายอัสซูมานี เป็นพันเอกที่เกษียณอายุราชการ ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้นำการรัฐประหาร ได้เข้าปกครองประเทศระหว่าง ปี ๒๕๔๒ ถึง ๒๕๔๙ และได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งในปี ๒๕๕๙ ที่นั่งคู่แข่งทั้ง ๑๒ รายแบบถล่มทลาย

นายความโมฮัมเมดา อะฮามาต้า ผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านจิวา ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับที่ ๒ แต่ได้คะแนนเพียงร้อยละ ๑๔.๖๒ และนายมุคนี บาราเก ซาอิด โซลีฮี ได้คะแนนมาเป็นลำดับที่ ๓ กล่าวว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการปฏิวัติ พยานหลายคนเปิดเผยว่า หน่วยเลือกตั้งถูกตำรวจอายัด และผู้สังเกตการณ์ถูกขัดขวางไม่ให้เข้าตรวจสอบดูแลการลงคะแนนให้ไปอย่างสมบูรณ์ ผู้สังเกตการณ์จากสหภาพแอฟริกันตลาดร่วมแห่งภูมิภาค แอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ กองกำลังรักษาสันติภาพแห่งแอฟริกาตะวันออกออกแถลงการณ์ร่วม ความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หมายถึง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิแห่งความเป็นพลเมืองในสภาพสงบได้

นายอะซาลี อัสซูมานีจัดทำแบบสำรวจหลังจากชาวคอโมโรสลงคะแนนในการลงประชามติ แต่การหยั่งเสียงนั้นถูกคว่ำบาตรโดยฝ่ายค้าน แบบสำรวจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายระยะเวลาในการ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจากที่เคยให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียวเป็นเวลา ๕ ปี สามารถดำรงตำแหน่ง ได้ ๒ วาระติดต่อกัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการสั่นคลอนของสมดุลาอำนาจอันประาะบางในปี ๒๕๔๔ ซึ่งอาจจะทำให้ความพยายามในการยุติวิกฤตการณ์แบ่งแยกดินแดนใน Anjouan และ Moheli หยุดวงจรการรัฐประหารที่ไม่มีที่สิ้นสุดต้องกระทบกระเทือน หลังจากการชุมนุมประท้วง ตำรวจจัดการสลายกลุ่ม ผู้ชุมนุมอย่างรุนแรงและผู้บัญชาการได้ห้ามไม่ให้มีการประท้วงใด ๆ เพิ่มเติม

ที่มา : <http://www.bangkokpost.com/news/world/165236/eul-parliament-approves-ban-on-single-use-pastics>

๒. สหภาพยุโรป : สหภาพยุโรปเห็นชอบไม่ให้ใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง

สหภาพยุโรปลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เช่น หลอด ซ้อนส้อมพลาสติก และสำลี่ปั่นหุ ที่เป็นสาเหตุทำให้มหาสมุทรทั่วโลกเต็มไปด้วยขยะ สหภาพยุโรปจะสนับสนุนให้ ประเทศสมาชิกลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกและริเริ่มใช้กฎการติดตามที่เข้มงวด ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการอนุมัติแล้วในระหว่างการเจรจาต่อรองของประเทศสมาชิก และในขณะนี้ได้รับความเห็นชอบเป็นกฎหมาย อย่างรวดเร็วด้วยคะแนนเสียง ๕๖๐ ต่อ ๓๕ ข้อห้ามนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

นายฟรานซ์ ทิมเมอร์มานส์ รองประธานคณะกรรมการสิทธิการสหภาพยุโรป กล่าวว่า ยุโรปไม่ใช่ แหล่งผลิตมลพิษพลาสติกที่เลวร้ายที่สุด แต่มาตรการบุกเบิกดังกล่าวสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับโลกได้ ประเทศ ในเอเชียต่างให้ความสนใจในสิ่งที่ยุโรปกำลังทำอยู่ ประเทศในละตินอเมริกาก็เช่นกัน ถึงแม้การมีส่วนร่วมทาง มลพิษจะค่อนข้างจำกัด แต่การเปลี่ยนแปลงแบบจำลองทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ได้รับความ เห็นชอบ

นอกเหนือจากการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งหลายชนิดซึ่งมีทางเลือกอยู่แล้ว สหภาพยุโรปยังจะสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และริเริ่มใช้กฎการติดฉลากที่เข้มงวดยิ่งขึ้น กฎหมายดังกล่าวกำหนดเป้าหมายเอาไว้ว่าร้อยละ ๙๐ ของขวดพลาสติกจะถูกรวบรวมเพื่อนำไปใช้ใหม่ภายใน พ.ศ. ๒๕๗๒ และร้อยละ ๒๕ ของขวดพลาสติกจะต้องผลิตจากวัสดุใหม่ภายในปี ๒๕๖๘ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๓๐ ในปี ๒๕๗๓ หลักการที่ว่าผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตบุหรีที่จะต้องสนับสนุนการจัดการกันกรองบุหรีที่ถูกทิ้งเป็นขยะ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ต้องห้ามตามกฎหมาย คือ ปริมาณขยะร้อยละ ๗๐ ที่กำลังไหลลงสู่มหาสมุทรทั่วโลก ทำให้เกิดภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าและสัตว์ทะเล

ที่มา : <http://www.bangkokpost.com/news/world/1652052/opposition-reject-presidents-poll-win-in-divided-c> 29/3/2562

นางสาวเจติยา โกมลเปลิน
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒